



ข่าว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ DEPARTMENT OF MEDICAL SCIENCES

88/7 ขอยสถาบันปราชญ์ราษฎร ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 11000
โทร./แฟกซ์ 0 2591 1707 www.dmsc.moph.go.th

สธ.จับมือ 8 ภาคีเครือข่าย จังหวัดราชบุรี ลุยงานอาหารปลอดภัยครบวงจร

กระทรวงสาธารณสุข โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สมุทรสงคราม จับมือประสานพลังหน่วยงานภาครัฐเอกชนในจังหวัดราชบุรี ได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี และบริษัท แอ็กโกรคอมเมอर्स กรุ๊ป จำกัด (ตลาดศรีเมือง) ร่วมพัฒนางานด้านอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำคือเกษตรกร กลางน้ำคือตลาด และปลายน้ำคือผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมและดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของเกษตรกร ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย และเพื่อเป็นรากฐานของการสร้างความยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหารของประเทศ

วันนี้ (16 กรกฎาคม 2555) ณ ห้องประชุมตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรี นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 8 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดราชบุรี พัฒนาอาหารปลอดภัยครบวงจร ว่า ส่วนราชการต่างๆ ที่มีภารกิจด้านอาหารปลอดภัยทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันดำเนินการเรื่องอาหารปลอดภัยมาตั้งแต่ปี 2547 โดยในส่วนของความปลอดภัยเรื่องพืชผักและผลไม้ นั้น พบว่ายังมีข้อจำกัดในเรื่องความปลอดภัยทั้งระบบ ดังนั้นในปีที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาตลาดค้าส่งผักสดและผลไม้สดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งกระจายสินค้าหลักให้มีระบบตรวจสอบสินค้าและมีระบบบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย รวมทั้งเพื่อให้เกิดกระแสการขับเคลื่อนการบูรณาการงานด้านอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างจริงจัง เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล เรื่องอาหารปลอดภัยและนโยบายเรื่องครัวไทยสู่ครัวโลก ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนและความมั่นคงด้านอาหารที่ปลอดภัยของประเทศ และเกษตรกรของไทยมีรายได้และความเป็นอยู่ดีขึ้น รวมทั้งมีสุขภาพที่ดี

นายแพทย์สุรวิทย์ กล่าวต่ออีกว่า จังหวัดราชบุรีถือเป็นแบบอย่างของการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจร โดยแต่ละหน่วยงานจะแบ่งภารกิจและเชื่อมโยงการดำเนินงาน ตั้งแต่ต้นน้ำคือเกษตรกร ซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรีจะรับผิดชอบส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องการผลิตผลิตผลทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice, GAP) จนได้รับการรับรองมาตรฐาน Q ส่วนหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย การตรวจร่างกาย ตรวจสารเคมีตกค้างในร่างกายเกษตรกรและสมาชิกในครอบครัว และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สมุทรสงครามจะร่วมกับตลาดศรีเมืองในตรวจสอบ

พืชผักและผลไม้ที่เกษตรกรปลูกว่าปลอดภัยจากการปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดแมลงหรือไม่ ในส่วนกลางน้ำคือ ตลาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรี และตลาดศรีเมือง จะดูแลพัฒนาเรื่องสุขอนามัยที่ดีของผู้จำหน่ายสินค้าสุขภาพที่ดีของตลาด ตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารที่จำหน่ายและเฝ้าระวังตรวจสอบพืชผักและผลไม้ที่จำหน่ายในตลาด และปลายน้ำคือผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรี ตลาดศรีเมืองและเครือข่ายร่วมกันดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้อ อันตรายที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย การส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคที่ดีและเหมาะสม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนเรื่องอาหารปลอดภัยและร่วมกันส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้บริโภค เพื่อเป็นการเสริมพลังให้ผู้บริโภค

นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สมุทรสงคราม ได้ร่วมกับตลาดศรีเมือง พัฒนาระบบการตรวจสอบพืชผักและผลไม้ จนปัจจุบันตลาดศรีเมืองมีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารเคมีตกในพืชผักผลไม้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษแล้วตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2544 นอกจากนี้ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรี ได้ร่วมกับตลาดศรีเมืองพัฒนาระบบสุขอนามัย สุขาภิบาล และมีระบบเฝ้าระวัง เพื่อตรวจสอบอาหารที่จำหน่ายในตลาด จนได้รับมาตรฐานตลาดสดระดับ 5 ดาวมาตั้งแต่ปี 2546 และตลาดศรีเมืองยังร่วมมือกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการให้ความรู้และพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรที่ปลูกพืชผักและผลไม้ในจังหวัดราชบุรี เพื่อให้ได้รับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่ดี (GAP) ทำให้ตลาดศรีเมืองได้รับการพัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่อง จนเป็นตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดและเป็นแหล่งการกระจายสินค้าให้จังหวัดใกล้เคียงและภาคใต้ อีกทั้งยังเป็นต้นแบบของตลาดค้าส่งที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

“ในวันนี้ภาคีเครือข่ายทั้ง 8 หน่วยงานดังกล่าว จึงเห็นพ้องกันว่า จะจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาอาหารปลอดภัยครบวงจร ณ ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรี โดยมี นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน และมีผู้บริหารหน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดของหน่วยงานที่จะร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน นอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่กลุ่มรักษ์เกษตร ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ด้วย และยังมีการประชุมให้ความรู้แก่เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบอาหารจำหน่ายและแกนนำผู้บริโภค การให้บริการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในร่างกายให้เกษตรกรและผู้สนใจ ตลอดจนการจัดนิทรรศการอาหารปลอดภัยและสาธิตการใช้ชุดทดสอบอาหาร”

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

16 กรกฎาคม 2555

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

โทรศัพท์ 0-2951-0000 ต่อ 99017 , 99081

โทรสาร 0-2591-1707